



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
26 พฤศจิกายน 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ข่าวสด

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สร. กล่าวถึงโรคโควิด 19 ว่าจากนี้ต้องเป็นการสร้างความสมดุลระหว่างสุขภาพกับเศรษฐกิจ โดยยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก ซึ่งเศรษฐกิจไทยพึ่งพาการเดินทางของคนจากต่างประเทศ จึงต้องใช้ระดับความเสี่ยงของประเทศต่างๆ เปรียบเทียบกับไทยในการบริหารความเสี่ยง โดยประเทศเสี่ยงน้อยกว่าหรือเท่ากับไทยน่าจะอยู่ในประเทศไทยได้โดยง่าย ส่วนประเทศเสี่ยงสูงก็กำหนดให้มีการกักกัน จึงเกิดแนวคิดการกักตัวไม่เท่ากัน ซึ่งข้อมูลทางวิชาการในต่างประเทศระบุว่าการกักตัว 10 วันและ 14 วัน ผลไม่ต่างกัน ถ้าประเทศไทยลดวันกักตัวเหลือ 10 วันได้จะเป็นการช่วยให้ประเทศที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าหรือใกล้เคียงกับไทย อาทิ เวียดนาม ใต้หวัน มาเก๊า จีน เข้ามาท่องเที่ยวได้มากขึ้น โดยยังมีมาตรการต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัย ทั้งนี้ จากการประเมินความพร้อมในการบริหารจัดการโรคโควิด 19 ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ด้านรักษาพยาบาล และด้านเศรษฐกิจ สังคมและการมีส่วนร่วมของเครือข่าย มี 10 จังหวัดที่ผ่านประเมินทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เชียงราย ปราจีนบุรี สมุทรปราการ นครพนม บุรีรัมย์ อานาจเจริญ กระบี่ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และพัทลุง ส่วนจังหวัดอื่นๆ ที่ยังไม่ผ่าน จะกำหนดนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่เพื่อให้ผ่านประเมินต่อไป นอกจากนี้ สร. มีแนวคิดทำข้อตกลง Safety To Safety วิซ่า กับจีน ให้แพทย์ไทยไปประจำที่จีน แพทย์จีนประจำที่ไทย เพื่อตรวจนักท่องเที่ยวเข้าออกระหว่างกัน ให้มั่นใจว่าจะไม่มีฝ่ายใดแพร่เชื้อให้กัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ไทยโพสต์, สำนักข่าวไทย

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ คาดว่าอีก 1-2 ปี โรคโควิด 19 ถึงจะสงบ ดังนั้น ยังคงต้องใช้ชีวิตแบบ New Normal อีกไม่น้อยกว่า 1 ปี อีกแนวทางหนึ่งคือการทำให้ทุกคนมีภูมิคุ้มกันจากวัคซีนให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 60 ของประชากร คือประมาณ 40 ล้านคน ซึ่งต้องใช้วัคซีนไม่น้อยกว่า 80 ล้านโดส ในกรณีมีประสิทธิภาพ 100% แต่ถ้ามีประสิทธิภาพ 70-90% ต้องฉีดมากกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ การทำให้ไวรัสหมดไปเป็นเรื่องยาก เนื่องจากแพร่ระบาดทั่วโลก ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการ ที่ต้องระวัง คือ ผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวที่การติดเชื้ออาจทำให้มีอาการรุนแรง สำหรับช่วงฤดูหนาว ไวรัสจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานขึ้น จึงมีการระบาดของโรคทางเดินหายใจสูงและแยกจากโรคโควิด 19 ได้ยาก ซึ่งโรคทางเดินหายใจที่พบมากในฤดูหนาว ได้แก่ โรค RSV โรคไข้หวัดจากเชื้อโรโนไวรัส และโรคไข้หวัดใหญ่ โดยพบโรคหวัดเพิ่มมากขึ้นทุกกลุ่มอายุ สะท้อนว่าเราเริ่มการ์ดตก

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด, สยามกีฬา, ไทยรัฐ, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, js.100, mcot, thailandplus, mthai, sanook, newtv, acnews, nationtv, innnews, nationweekend, springnews, tnnthailand, thansettakij, workpointtoday, thebankokinsight, kapook)

-ศบค. รายงานสถานการณ์โรคโควิด 19 ในประเทศ วันที่ 25 พ.ย. พบผู้ป่วยรายใหม่ 4 ราย เดินทางมาจากอินเดีย 1 ราย โมซัมบิก 1 ราย ฟิลิปปินส์ 1 ราย และรัสเซีย 1 ราย เข้า State Quarantine ผู้ป่วยสะสม 3,926 ราย รักษาหายเพิ่ม 8 ราย รวมรักษาหาย 3,780 ราย ยังรักษาในรพ. 86 ราย เสียชีวิตสะสมคงที่ 60 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, สำนักข่าวไทย, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.100)

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ แถลงว่า ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้เก็บพลาสมาจากผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด 19 ในประเทศไทยและรักษาหายแล้ว มีภูมิคุ้มกันต่อโรคมามากกว่า 400 ถัง เพื่อเตรียมไว้รักษาผู้ติดเชื้อ และเมื่อเร็วๆ นี้ ได้นำไปรักษาผู้ป่วยชาวสวีเดนแลนดีใน ASQ 1 คน ที่มีภาวะปอดบวมรุนแรง ค่าออกซิเจนในเลือดต่ำ หลังจากให้พลาสมา 2 ครั้ง ผู้ป่วยอาการดีขึ้น สามารถลดปริมาณออกซิเจนที่ให้ได้ นอกจากนี้ สถานบริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้แบ่งพลาสมาที่มีภูมิต้านทานโควิด 19 ในระดับสูง ไปสกัดเป็นเซรัมเพื่อใช้ในการป้องกันและรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ได้มากกว่า 600 ขวด ขวดละ 2 ซี.ซี. สามารถเก็บไว้ได้ 3 ปี แต่หากเป็นพลาสมาจะเก็บไว้ได้นาน 1 ปี ดังนั้น พลาสมาที่เหลือหากไม่ได้ใช้จะนำมาสกัดเป็นเซรัม ซึ่งไม่แน่ใจว่าประเทศไทยเป็นประเทศแรกหรือไม่ที่มีการนำพลาสมาไปทำเป็นเซรัมสำหรับป้องกันรักษาโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ChiangmaiNews

-นางฐิติมา นราพงศ์ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2563 ครม.ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินการให้คนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานตาม MoU ที่วาระการจ้างงานครบ 4 ปี ตั้งแต่ 1 พ.ย. 2563 – 31 ธ.ค. 2564 ให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานต่อไป เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์โรคโควิด 19 ยังคงรุนแรง โดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นต้นทางจัดส่งแรงงานเข้ามาทำงานในประเทศไทย เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานของนายจ้าง/สถานประกอบการ ตลอดจนคุ้มครองสิทธิของคนต่างด้าวที่จะได้ทำงานอย่างถูกกฎหมาย

ประเด็นผลกระทบ

1.ความคืบหน้าวัคซีนโควิดของไทย

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, สยามรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, คมชัดลึก, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ, ข่าวหุ้น, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, อินโฟเควสท์, tnthailand, innnews thebangkokinsight, thaiquote, businessstoday, sanook)

-น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันที่ 27 พ.ย.นี้ นายกฯ จะเป็นประธานพิธีลงนามในสัญญาการจัดหาวัคซีนโควิด 19 โดยการจองล่วงหน้าและสัญญาการจัดซื้อวัคซีน กับบ.แอสตรา เซเนกา หลังจาก ครม. เห็นชอบโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 สำหรับคนไทย ในวงเงิน 6,049,723,117 บาท โดยให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติจัดทำสัญญาการจัดหาวัคซีนโดยการจองล่วงหน้า ภายใต้เงื่อนไขว่ามีโอกาสที่จะได้รับวัคซีนหรือไม่ขึ้นอยู่กับผลการวิจัยพัฒนาหรือเหตุอื่นๆ ในวงเงิน 2,379,430,600 บาท โดยจะมีการลงนามที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล คาดว่า จะได้รับวัคซีนกลางปี 2564

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดีที่ผลทดลองในเบื้องต้นพบว่า วัคซีนวิจัย AZD1222 ทีม.ออกซฟอร์ด และบ.แอสตรา เซเนกา ร่วมกันพัฒนา มีประสิทธิภาพสูงที่สุดถึง 90% เกินข้อกำหนดของ WHO และไม่พบอาการข้างเคียงที่ต้องรักษาในรพ./มีอาการรุนแรง จุดเด่นคือ มีกำลังการผลิตสูง จัดเก็บง่าย ขนส่งสะดวก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สำนักข่าวไทย, ศูนย์ข่าวแอฟซิปิก, จส.100)

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวถึงความหวัง การมีวัคซีนป้องกันโควิด 19 ใช้นิไทย ว่า ถือเป็นสัญญาณที่ดีเพราะมีอย่างน้อย 13 บริษัทที่อยู่ในขั้นตอนการทดลองในมนุษย์ระยะที่ 3 คาดว่าภายในสิ้นปี 2563 บริษัทกว่าครึ่งจะประกาศความสำเร็จของการทดลอง และภายในไตรมาส 2 ของปี 2564 จะมีวัคซีนใช้ และอาจจะมีการนำเข้ามาใช้ใน ประเทศไทย นอกจากนี้ ล่าสุดยังมีบริษัทของประเทศจีนไม่น้อยกว่า 4 ตัวรับอยู่ในขั้นการทดลองในมนุษย์ที่คาดว่าจะสำเร็จเช่นกัน โดยยังไม่นับรวมกับ วัคซีนที่ไทยร่วมมือทำข้อตกลงด้วย ซึ่งส่วนนี้อาจจะได้ในไตรมาส 3 ของปี 2564

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สำนักข่าวไทย, กรมประชาสัมพันธ์, ข่าวหุ้น, แนวหน้า, Nationtv, บ้านเมือง, ประชาชาติธุรกิจ, ผู้จัดการ, สำนักข่าวไทย, ศูนย์ข่าวแอฟซิปิก, ฐานเศรษฐกิจ, posttoday, xinhuathai, Infoquest, จส.100, tnthailand, bangkokbiznews, 77ข่าวเด็ด, newtv, positioningmag, voathai, thebangkokinsight, sanook)

-**สหรัฐฯ** พบผู้ป่วยเด็กเกือบ 1.2 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 1.2 - 3.1 ของผู้ป่วยในรพ.ทั้งหมด ด้าน CDC อาจลดระยะเวลาที่โรคให้สั้นลงแต่ยังไม่ได้ระบุจำนวนวัน และมีแผนที่จะแจกจ่ายวัคซีน 6.4 ล้านโดสของบ.ไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเทค ในสัปดาห์แรก หลังได้รับอนุมัติใช้ฉุกเฉินจาก FDA ซึ่งน่าจะเป็นเดือนธ.ค.นี้

-**ฝรั่งเศส** เตรียมคลายมาตรการปิดเมืองหลังการระบาดเริ่มลดลง ให้ร้านค้าต่างๆ เปิดได้ 28 พ.ย. และจะยกเลิกคำสั่งให้อยู่บ้านในวันที่ 15 ธ.ค. เพื่อให้ประชาชนเดินทางไปฉลองเทศกาลวันคริสต์มาสได้ แต่ยังคงแนะนำให้อยู่ในที่พักอาศัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดรอบ 3 และจะเริ่มมาตรการเคอร์ฟิวตั้งแต่ 21.00 น. - 7.00 น. ในวันที่ 15 ธ.ค. ขณะที่ร้านอาหารและบาร์ยังปิดต่อเนื่องไปจนถึงเดือน ม.ค. ปีหน้า

-**จีน** สนามบินผู้ตง ขานเมืองเซียงไฮ้ ยกเลิกเที่ยวบินโดยสารหลายร้อยเที่ยว เนื่องจากเจ้าหน้าที่เร่งตรวจคัดกรองพนักงานหลายพันคนของสนามบิน หลังพบการติดเชื้อในกลุ่มพนักงานแผนกขนส่งสินค้าทางอากาศ

-**เมียนมา** ขอความร่วมมือประชาชนงดการเดินทางในช่วงฤดูหนาว โดยเฉพาะช่วงเทศกาลคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่

-**สหภาพยุโรป** จะอนุมัติสัญญาซื้อวัคซีน 160 ล้านโดส ที่ผลิตโดย บ.โมเดอร์นา ของสหรัฐฯ

-**รัสเซีย** ทางการเตรียมฉีดวัคซีนสปุตนิค ไฟว์ แก่ประชาชนที่สมัครใจในปี 2564 โดยบุคลากรทางการแพทย์ ครูอาจารย์ และบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง จะได้รับวัคซีนก่อนเป็นอันดับแรก ทั้งนี้ รัสเซียจะผลิตวัคซีนที่มีราคาถูกกว่าบริษัทคู่แข่งจากสหรัฐฯและอังกฤษ และตั้งเป้าที่จะผลิตถึง 1 พันล้านโดสในปีหน้า

-**เยอรมนี** พบผู้ป่วยเพิ่ม 18,633 ราย ผู้ป่วยสะสม 961,320 ราย ทางการจะขยายเวลาบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์บางส่วนต่อไป โดยสามารถรวมกลุ่มได้สูงสุด 10 คน ในช่วงวันที่ 23 ธ.ค. - 1 ม.ค.

-**อังกฤษ** ประกาศยกเลิกมาตรการห้ามรวมกลุ่มและห้ามเดินทางในประเทศ รวมถึงอนุญาตให้มีการรวมตัวได้สูงสุด 3 ครอบครัวในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาส

-**สเปน** สำนักพระราชวัง ยืนยันสมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเปที่ 6 กักตัวเป็นระยะเวลา 10 วัน หลังสัมผัสกับผู้ที่ผลตรวจโรคโควิด 19 เป็นบวก เมื่อวันที่ 22 พ.ย. ที่ผ่านมา

-**ญี่ปุ่น** รัฐบาลเรียกร้องให้ร้านอาหารที่ให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลดชั่วโมงการเปิดให้บริการประมาณ 3 สัปดาห์ หลังจากจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกครั้ง

-**ฮ่องกง** ประกาศมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมที่เข้มงวดยิ่งขึ้น เนื่องจากผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น โดยมีผู้ติดเชื้อในท้องถิ่น 69 ราย และผู้ป่วยไม่ทราบต้นตออีก 10 ราย ส่วนผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดแบบกลุ่มจากสตูดิโอสอนเต้นแห่งหนึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 187 รายแล้ว ทางการปิดสถาบันบันเทิงต่างๆ 7 วัน และเตรียมแจกเงินเกือบ 20,000 บาท ให้แก่ผู้ป่วยโควิด 19 เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจโรคมากขึ้น

-**มาเลเซีย** ทางการสั่งตรวจสอบสภาพการทำงานและการอยู่อาศัยในโรงงานต่างๆ ของบ. ท็อป โกลฟ ผู้ผลิตถุงมือยางรายใหญ่ที่สุดของโลก หลังพบ

ประเด็นข่าว

การแพร่ระบาดในหมู่คนงานจนเป็นพื้นที่ที่มีการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย

-**เกาหลีใต้** มีผู้ป่วยรายใหม่เกือบ 400 รายที่มีสาเหตุจากการระบาดเป็นกลุ่มก้อนทั่วประเทศ ทางกรมเตรียมพิจารณายกระดับการใช้มาตรการเข้มงวดทั่วประเทศ

-**อินโดนีเซีย** การติดเชื้อลุกลามไปทั้ง 34 จังหวัด มีผู้ติดเชื้อในรอบ 24 ชั่วโมง 5,534 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 511,836 ราย สูงที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน

-**สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อ 60,197,027 ราย เสียชีวิต 1,417,001 ราย สหรัฐฯ ติดเชื้อสูงสุด 12,956,992 ราย รองลงมาคือ อินเดีย 9,222,216 ราย บราซิล 6,121,449 ราย รัสเซีย 2,162,503 ราย และฝรั่งเศส 2,153,815 ราย ส่วนประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 1 ล้านราย ได้แก่ สเปน สหราชอาณาจักร อิตาลี อาร์เจนตินา โคลอมเบีย และเม็กซิโก

กัญชา-กัญชง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ผจก., สปริงนิวส์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ข่าวสด, sanook, kapook, workpoint today, mthai, changmainews, thebangkokinsight, innnews)

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดสธ. แถลงผลการประชุมคกก.ยาเสพติดให้โทษ เรื่องปลดล็อกพืชกัญชา-กัญชง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคกก.ควบคุมยาเสพติดให้โทษ มีมติเห็นว่า วิถีภูมิปัญญาด้านสุขภาพของไทยมีการนำส่วนของใบ กิ่ง ก้าน ลำต้น ราก มาใช้ จึงปลดส่วนนี้ออกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้มากขึ้น โดย (ร่าง) ประกาศ สธ. เรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. ... ที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ยังคงสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ ในขั้นตอนต่อไป อย.จะเสนอ (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าวให้รมว.สธ.ลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลใช้บังคับต่อไป เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการนำส่วนของพืชเหล่านี้ไปใช้เพื่อทำผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง หรืออาหารได้ แต่มีข้อแม้ที่สำคัญว่า สิ่งเหล่านี้จะต้องเป็นการได้รับอนุญาตผลิต ปลูกจากในประเทศเท่านั้น โดยมีข้อกำหนดในการปลูก คือ เป็นวิสาหกิจชุมชน การร่วมกับภาครัฐบาล การศึกษาและวิจัยที่ขออนุญาตการปลูกอย่างถูกต้อง โดยผลผลิตที่ไม่ใช่ช่อดอกจะไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ด้วย

-นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รักษาราชการแทนรองปลัด สธ. กล่าวว่า สารสำคัญของ (ร่าง) ประกาศฯ ฉบับนี้กำหนดให้ส่วนต่างๆ ของพืชกัญชาและกัญชง เฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ปลูก ผลิต หรือสกัดในประเทศไทย ไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ได้แก่ 1. เปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่งก้าน และราก 2.ใบ ซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย 3. สารสกัดที่มีสารแคนนาบินอยด์ (CBD) เป็นส่วนประกอบ และมีสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอยด์ (THC) ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนัก (4) เมล็ด กัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง หรือสารสกัดจากเมล็ดกัญชง

-นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. กล่าวว่า หลังจากออกประกาศฯ สามารถนำแต่ละส่วนที่พ้นจากยาเสพติดไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อดูแลสุขภาพตนเอง เช่น ใบ ราก ก้าน ใช้ในตำรับยาแผนไทย ผลิตภัณฑ์สมุนไพร, เปลือก แก่นลำต้น เส้นใยใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ, สารสกัดใช้ในอุตสาหกรรมยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และเครื่องสำอาง, เมล็ด หรือน้ำมันจากเมล็ดกัญชง ใช้ในอาหารและเครื่องสำอาง ทั้งนี้ ประชาชนที่จะครอบครองและใช้ได้อย่างถูกต้องจะต้องเป็นผลผลิตที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย และยังไม่อนุญาตให้นำไปใช้ในทางสันตนาการ โดยสามารถตรวจสอบผู้ได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์ อย. <http://cannabis.fda.moph.go.th> ซึ่งเมื่อประกาศกระทรวงฯ ฉบับนี้มีผลใช้บังคับ แล้วจะช่วยเหลือส่งเสริมและสนับสนุนให้กัญชาและกัญชงก้าวสู่พืชเศรษฐกิจทางสุขภาพ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร และสร้างความมั่นคงทางสุขภาพของประชาชนไทยต่อไป

-ในส่วนของกรอบครอบกัญชา มีศักยภาพที่สำคัญคือ 1.การควบคุมเริ่มต้นตั้งแต่การผลิต การปลูก สกัด จะต้องผ่านการขออนุญาตโดยผู้ได้รับอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 โดยปัจจุบันนี้มีกรอบอนุญาต 1.หน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ทางการแพทย์ การศึกษาวิจัย 2.วิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ แพทย์แผนไทยและหมอยาพื้นบ้าน 3.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และ 4.วิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์ หน่วยงานเฉพาะกาลของ ฉบับที่ 7 ระบุว่า กลุ่มต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นจะต้องดำเนินการร่วมกับหน่วยงานของรัฐ

-ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร ผู้ช่วยผอ.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า ในฐานะคกก.ควบคุมยาเสพติดให้โทษ ได้มีการสืบค้นการใช้ด้านภูมิปัญญาและผลทางด้านเภสัชวิทยา พบว่า ใบกัญชาอยู่คู่วิถีชีวิตคนไทยมาตั้งแต่โบราณ ยอดอ่อนและใบอ่อนเป็นผัก ไม่มีสารเมา ไม่มีสาร THC สามารถรับประทานเป็นผักได้ ยอดอ่อนที่งอกจากเมล็ดสามารถรับประทานคู่กับสลัดได้ ส่วนใบสามารถนำมาชงเป็นชาได้ จากการสืบค้นและพูดคุยกับผู้สูบ พบว่าไม่ใช่ใบในการสูบ เนื่องจากมีสารที่ทำให้ระคายคอ ไม่มีอาการเมาและยังก่อให้เกิดอาการไออีกด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการควบคุมสารเสพติดระหว่างประเทศ (International Narcotic Control Board: INCB) ไม่ได้บรรจุใบกัญชาในประกาศยาเสพติด แต่จะต้องมีการควบคุม เมื่อตระหนักผลดีแล้วเพื่อนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตตามวัฒนธรรม จึงมีการผลักดันให้ปลดล็อกออกจากยาเสพติดภายใต้การศึกษาอย่างรอบด้าน คำนึงถึงผลกระทบจากทุกมิติ

การประชุมระดับชาติด้านเวชสารสนเทศ

สื่อที่นำเสนอ : มติชนออนไลน์

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เปิดการประชุมระดับชาติด้านเวชสารสนเทศ ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการสมาคมเวชสารสนเทศไทย ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด ระบบสุขภาพดิจิทัล : วิถีใหม่ พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้พร.ที่ผ่านการรับรองคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้ทรัพยากรและการจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม 4 แห่ง ได้แก่ รพ.เชียงใหม่ประชานุเคราะห์ ผ่านการรับรองระดับ 1 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร จ.เชียงราย รพ.แม่สาย จ.เชียงราย ผ่านการรับรองระดับ 2 และรพ.น่าน ผ่านการรับรองระดับ 3 (ขั้นก้าวหน้า) ทั้งนี้ สธ. ส่งเสริมให้รพ.ทั่วประเทศพัฒนาการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงข้อมูลในพื้นที่ มีระบบการจัดการข้อมูลที่ปลอดภัย อำนวยความสะดวกประชาชน ปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ

อาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, changmainews, nationiv

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รก.อธิบดีกรมอนามัย แนะนำผู้ป่วยโรคเบาหวานควบคุมอาหาร เพื่อช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด ป้องกันโรคแทรก

ประเด็นข่าว

ซ้อน ด้วยการเลือกกินอาหารให้ครบ 5 หมู่และหลากหลาย เลือกข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ และธัญพืชไม่ขัดสี ผัก ผลไม้หวานน้อย เช่น กัญชง ส้ม ฝรั่ง แอปเปิล เนื้อสัตว์ไม่ติดหนังและมัน ใช้น้ำมันพืชแทนน้ำมันหมู ต้มนมจืดหรือพว่องมันเนยไม่เกิน 1 แก้ว/วัน ผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป หมั่นออกกำลังกายสม่ำเสมอ ดูแลน้ำหนักตัวและตรวจสุขภาพทุกปี

สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, thailandplus, thebangkokinsight

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยว่า กรมฯ ร่วมกับกรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว จัดประชุมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าและโรคไข้หวัดนก ทั้งภาคสุขภาพคน สัตว์ และสัตว์ป่า พร้อมเดินทาง 4 นโยบายในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายให้ไทยเป็นประเทศแรกของภูมิภาคอินโดจีน ที่มีการประกาศเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ส่วนการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนก ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน “Farmer” เพื่อเฝ้าระวังโรคผ่าน Mr.ไข้หวัดนกของแต่ละจังหวัด

วิธีต้มน้ำให้ดื่มดีต่อสุขภาพ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รก.อธิบดีกรมอนามัย ระบุ การต้มน้ำในปริมาณที่พอเหมาะจะทำให้ระบบต่างๆ ได้รับการกระตุ้นและพร้อมที่จะทำงาน โดยต้องเป็นน้ำที่สะอาด ไม่มีสิ่งปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เริ่มตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้า 1 แก้ว ช่วงเวลาประมาณ 09.00-10.00 น. ต้มน้ำ 2 แก้ว ช่วงเวลาประมาณ 13.00-14.00 น. ต้มน้ำ 2 แก้ว ช่วงเวลา 19.00-20.00 น. ต้มน้ำ 2 แก้ว และก่อนเข้านอนต้มน้ำอีก 1 แก้ว จะช่วยการไหลเวียน ชะล้างสิ่งตกค้างในลำไส้และกระเพาะอาหาร

วิธีดูแลผิวหนังหน้าหนาว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, thailandplus

-นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีและโฆษกกรมการแพทย์ เผย อากาศหนาวมีผลให้ผู้ป่วยโรคผิวหนังมีอาการกำเริบหรือเป็นมากขึ้น แนะนำดูแลผิวหนัง ดังนี้ 1.ไม่อาบน้ำอุ่นเกินไป 2.ใช้สบู่ที่อ่อนโยน 3.ทาครีมบำรุงสม่ำเสมอ 4.ก่อนออกจากบ้านทาครีมกันแดดทุกครั้ง ผู้ที่เป็นโรคผิวหนังหากมีอาการผิดปกติควรปรึกษาแพทย์ และไปพบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2

☎ 0 2591 8612-3

🌐 <http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

